

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลศาลาด่าน
เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้มาประชุม/ไม่มาประชุม

(ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายสุกฤษฎี พงษ์ วจเจติย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ประธานที่ประชุม กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ จะมีการเปิดการท่องเที่ยว ฝากให้งานท่องเที่ยวดำเนินการวางแผนว่าจะสามารถจัดโครงการใดได้บ้างเพื่อที่จะส่งเสริมให้ชุมชนของเรามีรายได้ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยู่กับเรานานๆ เราพยายามมองวิกฤติให้เป็นโอกาส และฝากให้คุณครูแจ้งให้ผู้ปกครองฝึกลูกในการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อที่จะให้เด็กได้ตระหนักและคุ้นเคยกับการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนต่อไป
- ในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประสานกับหัวหน้าสำนักปลัดให้พิจารณาว่ามีเรื่องใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเราที่เราต้องประชาสัมพันธ์ หรือต้องเฝ้าระวัง รวมถึงงานสาธารณสุขด้วย
- ในส่วนของกองคลังในการที่จะจ้างพนักงานจ้างเหมาที่จะทำงานที่ท่าเรือ นั้นเน้นย้ำให้ได้รับวัคซีนโควิดให้ครบสองเข็มด้วย

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม/ดำเนินงาน

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุมพิจารณา/ทราบ

นายสุกรี แข็งแรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด่านทุกท่าน สำหรับงานกองช่างที่ได้ดำเนินการอยู่ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของการทำขออนุญาต ก็มีโครงการมากมายที่ได้ดำเนินการอยู่ตอนนี้และในขณะจะสิ้นปีงบประมาณจะต้องดำเนินการโครงการต่างๆให้ทันทั้งที่การเกณฑ์สัญญา ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ถึงแม้ภารกิจของกองช่างจะมีมากมายแต่ก็สามารถควบคุมได้ ในส่วนของเรื่องการแก้ปัญหาหน้าท่วมน้ำหลากนั้นก็อยู่ในช่วงเก็บตก โครงการถนน

คอนกรีตตอนนี้เราได้รับเงินอุดหนุนมาจากส่วนกลางกำลังดำเนินการอยู่ เช่น ถนนสะพานไทร ก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายที่ชาวบ้านแจ้งมา ตอนนี้เราก็ได้เงินสมทบเงินอุดหนุนสร้างถนนสี่แยกบ่อขยะ-สะพานไทร และถนนหลังสถานีตำรวจท่องเที่ยวพระแอะ-สี่แยกบ่อขยะ กำลังปรับปรุงรูปแบบรายการและงบประมาณอยู่ ส่วนการแจ้งการปฏิบัติงานของกองช่างส่วนใหญ่ก็จะแจ้งในกลุ่มไลน์กองช่างที่มีคณะผู้บริหาร และพนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวอนุรีย์ แข็งแรง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

- เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด่านทุกท่าน ในส่วนของกองการศึกษาจะชี้แจงในส่วนของการศึกษาพนักงานทุกคนได้ก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ดังนี้ นางสาวกาญจนา บุญทองจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการ งานพัสดุ ของกองการศึกษา และช่วยเหลือ ดูแลงานบัญชีการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด นางสาวรุ่งติตา หวังผล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลืองานทั่วไปของนักวิชาการศึกษา นางสาวสมฤดี ก๊กใหญ่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือในงานธุรการของกองการศึกษา ในส่วนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูสอนปกติปฏิบัติหน้าที่ตามปกติทุกวัน ในช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องมีการเรียนการสอนแบบ On hand โดยให้ผู้ปกครองมารับเอกสารแบบฝึกหัดหรือบางครั้งบางกรณีครูเอาแบบฝึกหัดไปให้เด็กนักเรียนที่บ้าน ซึ่งถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของครู ทุกๆสัปดาห์จะต้องรายงานผู้บริหารทราบในเรื่องของแผนการสอน และงานอื่นๆ ที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากใกล้จะสิ้นงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว และครูทุกท่านได้รับวัคซีนครบสองเข็มทุกท่านแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

นายกิตติศักดิ์ หิรัญ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน

- เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และครอบครัวศาลาด่านทุกท่าน การปฏิบัติงานที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลศาลาด่านได้รับการประเมิน LPA แล้วนั้น ผลที่ออกมาถืออยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
- ผากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องขยะมูลฝอย การจ่ายค่าธรรมเนียมค่าขยะในครัวเรือนให้กับ พ่อ แม่ พี่ น้อง และผู้ประกอบการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน
- ผากให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยดูแล เตรียมความพร้อม และช่วยอำนวยความสะดวก ในเรื่องของอาคารสถานที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด ๑๙ ทำให้ต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจัดการประชุม เนื่องจากมีความโปร่ง อากาศถ่ายเท และสามารถเว้นระยะห่างได้
- ให้ผู้ที่มารับบริการหรือติดต่อราชการที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และลงชื่อทุกครั้งก่อนมารับบริการหรือติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด ๑๙ รวมถึงพนักงานทุกท่านด้วย

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

นายบุญนิธิ ก๊กใหญ่ ตำแหน่ง เลขาธิการนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน

- การที่จะทำความเข้าใจ การประชุมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เรามีการประชุมประจำเดือน ทำให้เราได้มาพบปะ พูดคุย ในเรื่องของการปฏิบัติงานของพนักงาน ในเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารและคณะผู้บริหาร สำหรับงานบริหารในการปฏิบัติจริงเราก็ได้ลงไปพูดคุยทำความเข้าใจในแต่ละส่วนอยู่แล้ว อยากจะขอบคุณทุกท่าน ที่มีความตั้งใจ ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด เพื่อตอบแทนชุมชน ตำบล และหมู่บ้านของเรา เจตนาารมณ์ของทุกท่านที่เข้ามาทำงานตรงนี้ เพื่อที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน แน่แน่นอนว่าแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาที่แตกต่างกัน และเราจะทำอย่างไรให้ความเดือดร้อนของชาวบ้านนั้น ได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุด นั่นคือหน้าที่ที่เรามายู่ตรงนี้ ให้มีการพูดคุยกัน หันหน้าเข้าหากันผมจึงให้ความสำคัญในเรื่องของการต้อนรับ การทักทาย และให้บริการผู้ที่มารับบริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลศาลาด่าน ให้เป็นกิจลักษณะของพนักงานเราทุกคน

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายสุริยพันธ์ หมั่นเพียร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และ พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่าน จะบอกกล่าวปัญหาพร้อมกับร้องขอ โดยมีข้อมูลสถิติในส่วนของงานสวัสดิการเองซึ่งได้ทำการรวบรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน มีผู้สูงอายุที่มาติดต่อขอขึ้นทะเบียน จำนวน ๘๒ ราย ผู้พิการ จำนวน ๒๔ ราย เด็กแรกเกิด จำนวน ๒๒๘ ราย เฉลี่ยแล้วปีนี้มีผู้ที่มาติดต่อขึ้นทะเบียนในงานสวัสดิการ ประมาณ ๔๐๐ ราย ในการทำงานของงานสวัสดิการจะมีแบบสอบถามในส่วนศึกษาความพึงพอใจ ๓ ด้าน ด้านที่ ๑ เรื่อง เวลาในการให้บริการ ด้านที่ ๒ เรื่อง ของอาคารสถานที่ในการรับบริการ ด้านที่ ๓ เรื่อง ผู้ให้บริการ ผมได้ทำการศึกษา ๑๐๐ คน เพื่อได้คำนำหนาหาเปอร์เซ็นต์ได้ง่าย ปรากฏว่าด้านสถานที่ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ ๖๔ % ด้านเวลาในการให้บริการ ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ ๘๒.๗๘ % และส่วนของผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ ๙๔% ทั้งนี้ก็มีข้อคิดเห็นอื่นๆ จากการทำแบบสำรวจส่วนใหญ่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับที่สถานที่ที่นั้งรอ ผมจึงขอเสนอไปยังผู้บริหารในเรื่องของอาคารสถานที่ที่นั้งรอเพื่อรับบริการและต้องเว้นระยะห่างของสถานที่ที่เื่อต่อการให้บริการ เนื่องจากสำนักปลัด (ห้องข้างล่าง) ส่วนใหญ่เป็นงานที่มีผู้รับบริการมาติดต่อ ไม่ว่าจะป็นงานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม และเรื่องการจัดการระบบเอกสาร ขอเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสำหรับบริการให้กับผู้รับบริการ จึงขอเสนอมายังผู้บริหารซึ่งเป็นปัญหาที่พบในการให้บริการและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ที่ประชุม รับทราบ

นายสุกฤษฏ์พงษ์ วจเจติย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คนที่ ๑

- ในเรื่องของการต่อเติมอาคารสถานที่นั้นกระผมเห็นด้วย และมีอยู่ในข้อบัญญัติแล้ว ฝากให้ผู้อำนวยการกองช่างช่วยดูแลและดำเนินการด้วย ในส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารนั้น กระผมจะขอพูดคุยกับผู้บริหารและงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากทุกส่วนทุกงานต้องใช้ถ่ายเอกสารจำนวนมาก พอดีสอดคล้องกับมาตรการการประหยัด กระผมจะรับเรื่องไว้และแก้ไขปัญหาต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน

สอบถามที่ประชุมแล้วทุกคนไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอแจ้งแล้ว จึงดำเนินการปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(นางสาวอาทิตย์ยา ทิพย์รุ่งโรจน์) ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

(นายกิตติศักดิ์ หิรัญ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน

(นายสุกฤษฎ์พงษ์ วจเจดีย์) ประธาน
รองนายกเทศบาลตำบลศาลาด่าน
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน

การประชุมร่วมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

วันอังคาร ที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
คณะผู้บริหาร			
1	นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่อนตระกูล	นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน	-
2	นายสุกฤษฏ์พงษ์ วัฒเจตีย์	รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน	มาประชุม
3	นายกำหริ่ม หมุ่มมาก	รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน	มาประชุม
4	นายอารีย์ ลูเด็นบุตร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน	-
5	นายบุญนิธิ ก๊กใหญ่	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน	มาประชุม
ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าส่วนราชการ			
6	นายกิตติศักดิ์ หิรัญ	ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน	มาประชุม
7	นายสุกรี แข็งแรง	ผู้อำนวยการกองช่าง	มาประชุม
8	น.ส.ธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พรกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	มาประชุม
9	นายวิรุฒ กสิคุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ลา
10	นางสาวอนุรีย์ แข็งแรง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	มาประชุม
สำนักปลัด			
11	นายอนันต์ แดงกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	มาประชุม
12	นายสุรศักดิ์ ขาวเชื้อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	มาประชุม
13	นายสุริย์จันทร์ หมั่นเพียร	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	มาประชุม
14	นายชนินทร งามภักดี	นิติกรปฏิบัติการ	มาประชุม
15	น.ส.ประภัสสร เพ็ชรพันธ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	มาประชุม
16	น.ส.อ้อยทิพย์ วงค์จ้อย	นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ	มาประชุม
17	น.ส.รชนี กสิคุณ	นักพัฒนาการท่องเที่ยว	มาประชุม
18	นายชัยสิทธิ์ภัทร ช่างน้ำ	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปง.	มาประชุม
19	นายสันติ คงปาน	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปง.	มาประชุม
20	น.ส.ปิยะลักษณ์ อังคะวัฒนา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	มาประชุม
21	นางสาวศิริรัตน์ หวังผล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	มาประชุม
22	น.ส.อาทิตยา ทิพย์รุ่งโรจน์	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	มาประชุม
23	นางสาวจिरารัตน์ อดทน	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
24	นางสาวเบญจพร โสภณ	ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม	มาประชุม
25	นายสมบูรณ์ กสิคุณ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ	มาประชุม
26	นายสมจิตต์ หึงษาชู	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ	มาประชุม
27	นายวีระชัย เกื้อชาติ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ	มาประชุม
28	นายจรินทร์ ห้วนดำเห่	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ	มาประชุม
29	นางสาวจรรุพัตร์ สำหนาว	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	มาประชุม
30	นางสาวชลลดา สูงใหญ่	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	ลา
31	น.ส.สุภาวดี ขาวเชื้อ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	มาประชุม
32	น.ส.วีณา คีตรอบ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	มาประชุม
33	นายณัฐสิทธิ์ หมุ่มมาก	พนักงานขับรถยนต์	มาประชุม
34	นายมา่สอด ขาวเชื้อ	พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	มาประชุม
35	นายพรชัย แดงรำ	พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	มาประชุม
36	นายนราธิป ชื่นเขาวัว	คนสวน	มาประชุม
37	นายธวัชชัย สันมา่แอ	นักการภารโรง	มาประชุม
38	นายจำรูญ หวังผล	คนงานทั่วไป	มาประชุม
39	นางสาวขวัญตา ละงู	คนงานทั่วไป	มาประชุม
40	นางสาวสมศรี บุตรเหม	คนงานทั่วไป	มาประชุม
	กองคลัง		
41	นางสาววิชารี ทับทิม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	มาประชุม
42	นายณัฐนันท์ หล้าหมุ่น	เจ้าพนักงานธุรการปง.	มาประชุม
43	นางเยาวลักษณ์ พรหมศร	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปง.	มาประชุม
44	น.ส.มารีเยะ สันมา่แอ	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปง.	มาประชุม
45	นางสาวนันธิชา กสิคุณ	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	ลา
46	นางสาวอัมภา เสตราหมาน	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	มาประชุม
47	นางสาววันดี สมนึก	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	มาประชุม
48	นางสาวนัตดา ลูกหยี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	มาประชุม
49	นายประดิษฐ์ พยายาม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	มาประชุม
50	นางอภัสนันท์ พิสุทธิชลธิ	ผู้ช่วยการเงินและบัญชี	มาประชุม
51	นางสาวกานต์พิชชา พยายาม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
	กองช่าง		
52	นายสันติพงษ์ ไช้แก้ว	เจ้าพนักงานธุรการปง.	มาประชุม
53	นายปรีชา ฤทธิจรูญ	นายช่างโยธาปง.	มาประชุม
54	นายอนนต์ วะเจติย์	พนักงานผลิตน้ำประปา	มาประชุม
55	นายธวัชชัย วะเจติย์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	มาประชุม
56	นายมุฮัมหมัดอิลมี แข็งแรง	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ	มาประชุม
57	นายสิทธิศักดิ์ เสงลอยเลื่อน	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	มาประชุม
58	นายอนุวัฒน์ วะเจติย์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	มาประชุม
	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		
59	น.ส.กาญจนา บุญทองจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการชง.	มาประชุม
60	นางสมฤดี กสิคุณ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	มาประชุม
61	นางสาวสกากร รุ่ง ก๊กใหญ่	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	มาประชุม
62	นางสาวรุ่งธิดา หวังผล	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	มาประชุม
63	นางสาวนิภาพร พยายาม	ครู ศพด.มัธยมบ้านคลองโขง	มาประชุม
64	นางสาวยามมีละ ก๊กใหญ่	ครู ศพด.มัธยมบ้านคลองโขง	มาประชุม
65	นางสุชาดา ชำน้ำ	ครู ศพด.โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน	มาประชุม
66	นางอาลัย สาวปอ	ครู ศพด.มัธยมบ้านสมพรพุกม	มาประชุม
67	นางสาวมณี ก๊กใหญ่	ครู ศพด.พระแอะ	มาประชุม
68	นางสาวกุมารี วะเจติย์	ครู ศพด.มัธยมบ้านโละบาหระ	มาประชุม
69	นางสาวกาญจนา ออดทน	ครู ศพด.มัธยมบ้านทุ่งหิเียง	มาประชุม
70	นางอารีญา พยายาม	ครู ศพด.มัธยมบ้านทุ่งหิเียง	มาประชุม
71	นางสุดใจ กสิคุณ	ครู ศพด.มัธยมบ้านโละดุยง	มาประชุม
72	นางสาวหมีะสตูรา ปันยี	ครู	มาประชุม
73	นางวิศรุตตา กสิคุณ	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	มาประชุม
74	นางสาวกรรณก ชำน้ำ	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	มาประชุม
75	นางนุรีชาน ยีตาเยะ	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	มาประชุม
76	นางสาวฝาสีติะ พยายาม	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	มาประชุม
77	นางสาวอารี หิมแหละ	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	มาประชุม
78	นางสาวกัสสุรีย์ กสิคุณ	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	มาประชุม

